

**Mc 2,23-28**

<sup>2:23</sup> Vào ngày sabát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ Người bắt đầu bứt lúa trong khi đi đường.

<sup>2:24</sup> Những người Phariseu liền nói với Đức Giêsu: "Ông coi, ngày sabát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu cho phép !"

<sup>2:25</sup> Người đáp: "Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách à ? Vua Đavít đã làm gì, khi vua và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ?"

<sup>2:26</sup> Dưới thời thượng tế Aviatha, vua vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh tiến. Thứ bánh này không ai được phép ăn ngoại trừ tư tế, thế mà vua đã ăn, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa."

<sup>2:27</sup> Người nói tiếp: "Ngày sabát được làm ra vì con người, chứ không phải con người vì ngày sabát."

<sup>2:28</sup> Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sabát."

**SỰ SỐNG CON NGƯỜI LÀ SỐ MỘT**

***"Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát."*** (Mc 2,27)

**Suy niệm:** *"Sự văn minh khởi sự lần đầu khi một người giận dữ "ném" một lời nói thay vì hòn đá"* (S. Freud). Thế nhưng, lời kết án của người Pha-ri-sêu chẳng khác gì hòn đá ném vào thầy trò Đức Giê-su, vì nó có thể "châm ngòi nổ" cho những hòn đá ném vào người vi phạm luật ngày sa-bát. Để biện minh cho các môn đệ, Đức Giê-su dựa vào trường hợp vua Đa-vít, khi đói, có thể ăn thứ bánh tiến vốn chỉ dành cho các tư tế. Quan trọng hơn, Ngài minh định ý nghĩa đích thực của ngày sa-bát. Ngày sa-bát là ngày dành cho Chúa, dành thời gian thờ phượng Ngài, nhưng cũng là ngày của con người, phục vụ cho sự sống của con người. Đức Giê-su cho thấy sự sống con người quan trọng hơn lề luật, vì lề luật phục vụ cho sự sống viên mãn của con người.

**Mời Ban:** *"Tôi không quan tâm bạn thích hay không thích tôi... Điều tôi đòi hỏi là bạn tôn trọng tôi như một con người"* (J. Robinson). Bạn phải tập nhìn người khác như một con người, một nhân vị, với sự sống và phẩm giá cao cả, chứ không phải dựa trên ngoại hình, cấp bậc, giới lớp... Khi ấy, bạn mới xứng danh là Ki-tô hữu, người thuộc về Đức Ki-tô.

**Sống Lời Chúa:** Tôi tập nhìn người khác với cái nhìn của Chúa Giê-su: cái nhìn tôn trọng, thông cảm, yêu mến. Rồi từ cái nhìn "Giê-su" ấy sẽ đưa đến những nghĩa cử phục vụ cụ thể khác.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con sự sống con người quan trọng hơn mọi lề luật. Xin cho con có trái tim nhân ái của Chúa, để con biết rung cảm trước nỗi khổ của tha nhân; nhờ đó, con cũng có cái nhìn của Chúa.*